

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01. Đỗ Phú Xuyên. Một số kinh nghiệm kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên//Kiểm tra. - Năm 2022. - Số 11. - Tr.43-47

Có thể nói, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là một việc khó của Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, kiểm tra cách cấp khi có DHVP cũng không kém phần khó khăn; qua kiểm tra cách cấp còn phải xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức được kiểm tra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này và kiểm tra thực sự có hiệu quả đòi hỏi cán bộ kiểm tra phải có năng lực phẩm chất tốt, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và lý luận sắc bén, đủ sức thuyết phục đối tượng được kiểm tra, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng với tổ chức đảng cấp dưới quản lý tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra cũng như trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra cách cấp mới có hiệu quả, chất lượng. UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra cách cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

ĐC.2

02. Thanh Nhân. Chi cục Thi hành án huyện Kim Động (Hưng Yên): Nhiều năm thi hành vượt chỉ tiêu//Pháp luật Việt Nam. - 2022. - Ngày 28 tháng 11. - Tr.14

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Động cho biết, năm 2022, đơn vị đã thi hành xong 296 việc, đạt tỉ lệ 100,7 %. Về tiền thi hành xong gần 11 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ đồng so với năm 2021; đạt tỉ lệ 141,37%. Chi cục đã ban hành quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định có hiệu lực do tòa án chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Công tác xác minh phân loại số việc, tiền có điều kiện thi hành và số việc, tiền chưa có điều kiện thi hành đảm bảo chính xác.

ĐC.2

03. LC. Vụ đổ xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 tử vong//Công an nhân dân. - 2022. - Ngày 28 tháng 11. - Tr.8

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ cho biết, liên quan tới vụ án 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đều, ngày 27/11/2022, người con gái thứ hai là Đỗ Thị Diễm (sinh năm 1988) đã tử vong sau gần 1 tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Trước đó ngày 18/11/2022, người con gái cả là Đỗ Thị Định (sinh năm 1982) cũng qua đời do bị bỏng nặng. Như tin báo chí đã đưa, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), ngày 30/10/2022, 3 người con gái của bà Vũ Thị Đều (sinh năm 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên

Mỹ) gồm: Đỗ Thị Định; Đỗ Thị Diễm và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990) đã mang theo 1 can xăng (loại 10 lít) đến nhà mẹ đẻ. Tại đây, Diễm đã đổ xăng xuống nền nhà phòng khách rồi châm lửa đốt cháy. Vụ cháy khiến bà Đều và cả 3 người con gái đều bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện, nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Ngày 02/11/2022, Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “giết người”.

ĐC.226

04. H.Thu. Hưng Yên: Tăng cường giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT//Lao động Xã hội. - 2022. - Ngày 27 tháng 11. - Tr.5

Theo BHXH tỉnh Hưng Yên, để chính sách BHXH, BHYT thực sự đến với từng người dân, việc tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT bằng nhiều phương thức, hình thức linh hoạt hiệu quả, trong đó tập trung tuyên truyền chuyên sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT để người lao động và Nhân dân hiểu được giá trị thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT từ đó tích cực, chủ động tham gia. BHXH tỉnh, cũng như BHXH các huyện, thị xã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt và đa dạng đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, trong đó hình thức vận động trực tiếp theo mô hình nhóm nhỏ tại thôn, xóm được tập trung đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Từ đầu năm đã tổ chức 541 hội nghị, cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ trên toàn tỉnh với sự tham gia của 11.337 người. Tính đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 13.177 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.137.481 người tham gia BHYT; tăng 14.753 người (1,3%) so với tháng 12/2021; đạt 98,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

ĐC.265

KINH TẾ

05. Nguyễn Hải Tiến. Trồng và chế biến hoa cúc chi vàng làm dược liệu//Nông nghiệp Việt Nam. - 2022. - Ngày 28 tháng 11. - Tr.10

Là chủ hộ đầu tiên trồng và chế biến hoa cúc dược liệu ở thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, mỗi năm chị Cao Thị Minh Nguyệt cung ứng ra thị trường trên 2 tấn dược liệu hoa cúc khô đảm bảo vệ sinh an toàn dược liệu. Gia đình chị Nguyệt đã trải 6 đời trồng và chế biến các loại thuốc Nam, bao gồm cả cây cúc chi hoa vàng. Tuy nhiên chỉ từ năm 2016, chị Nguyệt đầu tư 300 triệu đồng mua 2 tủ điện để sấy hoa cúc, công suất 125kg/lò. Mô hình trồng, chế biến hoa cúc nói riêng, các cây dược liệu nói chung của gia đình chị Nguyệt không chỉ giúp 3 - 4 lao động trong làng có

việc làm và thu nhập ổn định mà còn góp phần thúc đẩy làng nghề truyền thống thuộc Nam Nghĩa Trai phát triển ngày càng bền vững.

ĐC.4

06. Hoa Phương. Hưng Yên: Tắt bật nghề làm chậu cảnh cho đơn hàng dịp cuối năm//Làng nghề Việt Nam. - Năm 2022. - Số 47. - Tr.11

Hưng Yên là địa phương có thế mạnh về trồng hoa, cây cảnh nên nghề làm chậu cảnh ở huyện Văn Giang, Khoái Châu cũng phát triển mạnh mẽ, vừa đáp ứng nhu cầu trực tiếp của các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh tại địa phương, vừa phục vụ các nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có hàng chục cơ sở sản xuất chậu cảnh, mỗi năm xuất bán ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm chậu cảnh với kích thước đa dạng, mẫu mã phong phú, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

ĐC.4

LỊCH SỬ - DI TÍCH LỊCH SỬ

07. Ngô Vũ Hải Hằng. Về làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng//Nghiên cứu lịch sử. - Năm 2022. - Số 559 (tháng 11). - Tr.43-47

Làng khoa bảng Nho học là làng truyền thống của người Việt ở nông thôn, có nhiều người theo đuổi việc học hành và đỗ đạt cao qua các kỳ thi Nho học của nhà nước quân chủ, tạo nên truyền thống hiếu học, khoa bảng qua nhiều thế hệ, hình thành những nét riêng về văn hóa, có sức sáng tạo rõ rệt...Nghiên cứu của Tiến sĩ Ngô Vũ Hải Hằng (Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) về làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng sông Hồng trong đó có các làng khoa bảng thuộc tỉnh Hưng Yên như: Thổ Hoàng (huyện Ân Thi), Lạc Đạo (huyện Văn Lâm), Xuân Cầu (huyện Văn Giang).

ĐC.9

NHÂN VẬT

08. Phạm Quang Át. Góp phần xác định năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác//Nghiên cứu lịch sử. - Năm 2022. - Số 559 (tháng 11). - Tr.62-71

Lê Hữu Trác hiệu Hải Thượng Lãn Ông, người xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là vị danh y nổi tiếng, người thầy y đức của nền y học cổ truyền Việt Nam, không chỉ tinh thông y thuật, ông còn là người học cao, hiểu biết sâu rộng về văn chương, dịch lý. Sự uyên bác về y thuật của ông được vinh danh là “Danh nhân Việt Nam thế kỷ XVIII” và nhận được sự kính trọng

của Nhân dân. Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan, chủ quan xung quanh những gì liên quan đến thân thế, sự nghiệp và trước tác của ông còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Một trong những vấn đề đó là việc xác định năm sinh, năm mất của ông hiện vẫn được các nhà nghiên cứu quan tâm. Với nguồn tư liệu đã thu thập, được trưng dẫn để phân tích, đối chiếu, tác giả Phạm Quang Át (Viện nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã đi đến kết luận: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, sinh ngày 12 tháng 11 năm Giáp Thìn (27/12/1724) và mất ngày 15 tháng Giêng năm Tân Hợi (17/02/1791) thọ 67 tuổi.

ĐC.05(91)